
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลนครเชียงใหม่  คร้ังที่  6/๒๕๕๖ 

วันที่ 20 สิงหาคม  ๒๕๕๖  เวลา 09.3๐ – 12.30 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 5 ส านักงานเทศบาลนครเชียงใหม ่

**************** 
รายชื่อผู้มาประชุม 

ล าดับ       ชื่อ - สกุล             ต าแหน่ง  
๑     นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรี   รองประธานกรรมการบริหารกองทุนฯคนที่ 1  
๒    นายพิศุทธ์   พิศุทธกุล สมาชิกสภาเทศบาล           กรรมการ  
๓ นายทรัพย์   สิมะวงศ์ สสอ.เมืองเชียงใหม่            กรรมการ 
๔ นางสุพินดา   สุทธิสันต์ชาญชัย หน.หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.ช้างเผือก (แทน)        กรรมการ  
5 นางนิดา   ปินตาดง หน.หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.รวมแพทย์ (แทน)        กรรมการ                       
6     นางลัดดาวัลย์ เกษมพิทักษ์พงศ์ หน.หน่วยปฐมภูมิ ศูนย์สุขภาพชุมชนศรีวิชัย                  กรรมการ 
7 นางสาวสุรีรัตน์  ตรีมรรคา      ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ         กรรมการ 
8 น.ส.สุรภี   อินทสังข์        อาสาสมัครสาธารณสุขฯ                    กรรมการ  
9   นายสุเวช   สุภาษิต ผู้แทนชุมชนแขวงกาวิละ           กรรมการ     
10     นางฟองแก้ว   ตื้อยศ  อาสาสมัครสาธารณสุขฯ           กรรมการ 
11 นายดนัย   สารพฤกษ์            ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ       กรรมการและเลขานุการ(แทน)  
 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับ     ชื่อ - สกุล          ต าแหน่ง  
๑     นายทัศนัย   บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่              ติดราชการ  
2 นายธัชพล   อภิรติมัย รองปลัดเทศบาล                              ติดราชการ  
๓ นายรุ่ง  ศรีโพธ์ิ รองปลัดเทศบาล            ติดราชการ 
๔ นายพจนา   ศรีศิลปนันท์ สมาชิกสภาเทศบาล                ติดราชการ 
๕ นางณภัสสร  จ าปาเทศ หน.หน่วยบริการปฐมภูมิ ร.พ.สยามราษฎร์ (แทน)       ติดภารกิจ  
6 นายสวง   จงศิริ         หน.หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.เซ็นทรัลเชียงใหม่         ติดภารกิจ 

เมมโมเรียล (แทน) 
7 นางสิริบูรณ์   ยาวิชัย หน่วยบริการปฐมภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่         ติดภารกิจ  
8 นายยงยุทธ   จันทกูล ผู้แทนชุมชนแขวงนครพิงค์            ติดภารกิจ 
9 นายภานุพงศ์ บูรณศิลป์ ผู้แทนชุมชนแขวงศรีวิชัย           ติดภารกิจ  
10 นายเป็ง   สมนา ผู้แทนชุมชนแขวงเม็งราย             ติดภารกิจ  
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ     ชื่อ - สกุล          ต าแหน่ง  
๑     นางเยาวเรศ บุญถม  ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม        คณะท างาน 
2 นางมาลัย ภู่ทองค า  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ        คณะท างาน  
3 นางแพรแก้ว คูอาริยกุล  หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค       คณะท างาน  
4 นางปิยะพันธ์ุ นันตา  หน.งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด        คณะท างาน  
5 นางนิ่มอนงค์  นาควัชระ หัวหน้างานสร้างเสริมสุขภาพ        คณะท างาน  
6 นายฉัตรพงศ์ ชื่นสุวรรณกุล หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข        คณะท างาน  
7 นางศรัณยา วรรณวงศ์ หัวหน้างานวิชาการและแผนงานสาธารณสุข      คณะท างาน 
8 น.ส.ชฎาภรณ์ เต็มสี  หัวหน้างานธุรการ          คณะท างาน  
9 นางณัฐจิต เพิ่มพูนวิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป        คณะท างาน  
10 นายพลากร  ภาคภูมิ  หัวหน้างานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม         คณะท างาน  
11 นายรัตน์ประกร ธนัทพวงเงินมาก  หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค        คณะท างาน  
12 นายพิศาล  พันธุเสนีย์ นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 6 ว.        คณะท างาน  
13 นางจารุวรรณ ศรีสกุล หัวหน้างานโรคไม่ติดต่อ         คณะท างาน 
14 น.ส.รสสุคนธ์ ใจปัญญา   ลูกจ้างปฏิบัติงานกองทุนฯ         คณะท างาน 

 
เร่ิมการประชุม เวลา 10.30 น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑                เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม กล่าวเปิดการประชุมและเริ่มวาระการประชุมที่ ๑ กล่าวถึงเรื่องปัญหา  
ประธาน โรคมือเท้าปาก อยากให้ช่วยเฝ้าระวังเพราะเกิดปัญหากับเด็กอายุ 1-5 ปี 
และเรื่องท่ี 2 เรื่องโรคไข้เลือดออก ได้ไปประชุมท่ีจังหวัด มุ่งเป้าหมายการระบาดในคนไทยใหญ่เป็นจ านวน
มาก ทางจังหวัดให้เทศบาลส ารวจการอนุญาตให้ก่อสร้างในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ทางส านักช่าง
ส ารวจแล้วพบจ านวน 12 แห่งท่ีขอออนุญาตก่อสร้าง เลยเริ่มตรวจที่โครงการสุภาลัย ส ารวจพร้อมอสม.ของ
เทศบาลนครเชียงใหม่ ปรากฏพบแหล่งลูกน้ ายุงลาย เลยแจ้งให้ผู้คุมงานทราบและแนะน าวิธีป้องกันพร้อมแจก
ทรายเทมีฟอสพร้อมแผ่นพับแนะน า 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๙ กรกฎาคม นาย

ณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ๒๕๕๖    
ประธาน                            
นายดนัย  สารพฤกษ์             เอกสารอยู่ในร่างระเบียบการประชุม ให้คณะกรรมการช่วยตรวจสอบ  
กรรมการและเลขานุการ ถ้าไม่มีคณะกรรมการท่านใดแก้ไข ให้ท่านประธานขอมติที่ประชุม 
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นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอมติที่ประชุม  
ประธาน                           
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
  
ระเบียบวาระที่ ๓               เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ  
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม       3.1 ค าส่ังส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่00853/2556ประธาน เร่ือง
แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้แต่งตั้งให้ นายรุ่ง 
ศรีโพธิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเชียงใหม่ 
นายดนัย  สารพฤกษ์             เนือ่งจากท่านรองปลัดรุ่ง  ศรีโพธ์ิ ตดิราชการท่ีกรุงเทพฯ  เลยกรรมการและ
เลขานุการ มอบหมายให้ท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการฯ แทนในการประชุมครั้ง
ที่ 6/2556 วันที่ 20 สิงหาคม 2556  
มติที่ประชุม                   รับทราบ   
 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม 4.1 หารือแนวทางการจัดท าแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการประธาน    
 สนับสนุนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2557 
นายดนัย  สารพฤกษ์             เป็นการหาแนวทางในการด าเนินงานครั้งต่อไป โดยให้ทางเจ้าหน้าที่
กรรมการและเลขานุการ คณะทีมงานช่วยกันเสนอแนวทางการด าเนินงานในปีถัดไปด้วย ซ่ึงใน
ปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมาส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มีการก าหนดให้กองทุนฯทุกกองทุนฯ 
ได้เสนอแผนงาน/โครงการ ให้ทางสปสช.เขตได้ตรวจสอบเบื้องต้นก่อนที่จะสนับสนุนงบประมาณให้กับ
กองทุนฯต่างๆ จากที่ได้ไปประชุมท่ีกรุงเทพฯ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าตรวจสอบกองทุนฯ พบว่าบาง
โครงการไม่เข้าหลักเกณฑ์ในเรื่องการสนับสนุนสุขภาพ ด้วยความปรารถนาดีของสปสช.เขตเชียงใหม่จึงอยาก
ให้กองทุนฯได้ส่งแผนงาน/โครงการจะขอสนับสนุนงบประมาณให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพในเขต 1 
จังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจสอบโครงการก่อน ควรที่จะมีการก าหนดแผนงานประเภทที่ 1-3 ก่อน ควรจัดท า
แผนงานอย่างน้อยประมาณร้อยละ 70 ประเภทท่ี 4 มีการกันงบประมาณจ านวน           ร้อยละ 10 ไว้   และ
ต่อเนื่องไปถึงการพัฒนาบุคคลากรวาระที่ 4.2 ในภาพรวม ในการท าแผนงาน/โครงการควรจะมีการพัฒนา
คณะท างาน ชุดแรกคือ ชุดคณะกรรมการที่พิจารณาโครงการ ชุดคณะท างานย่อยเป็นคณะท างานที่ด าเนินการ
ตรวจสอบ ดูแลแผนงาน/โครงการ และชุดทีมพี่เล้ียงเป็นทีมพื้นที่เป็นทีมที่มีความส าคัญมาก เพราะต้องลงไปหา
ปัญหาของชาวบ้านจากการประชาคม ท า  Mind Mapmap หรือประชาคมและข้อ4.3 ที่ผ่านมาประสบปัญหาใน
เรื่องการติดตามผลการด าเนินโครงการเนื่องจากปีท่ีผ่านมายอมรับว่าเราได้ผลผลิตในเชิงปริมาณมากกว่า
คุณภาพ เพราะปี2556 ได้ท าโครงการทั้งหมด 78 โครงการ แต่ติดตามให้ผลการด าเนินงานยังไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย อยากให้คณะติดตามประเมินผลติดตามการคงค้างเบิกจ่ายงบประมาณอีก ร้อยละ 10 เพื่อให้โครงการ
ได้ด าเนินการส าเร็จตามวัตถุประสงค์ หลังจากนี้ขอเปิดโอกาสให้คณะท างานได้แสดงคามคิดเห็นเพื่อหาแนว
ทางการด าเนินงานร่วมกัน ขอเรียนเชิญหัวหน้าทีมงาน 
นางนิ่มอนงค์  นาควัชระ ขอกล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานเรื่องของระเบียบและ
หัวหน้าทีมแขวงกาวิละ หลักเกณฑ์ท่ีไม่มีความชัดเจน ท าให้ประสบปัญหาในเรื่องการขอเขียน
โครงการเพื่อของบประมาณ เพราะเมื่อให้ค าแนะน าการเขียนโครงการตามระเบียบของสปสช.แก่ชุมชน 
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หลังจากน าเสนอโครงการให้คณะท างานกลางน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ ได้รับการแจ้งให้แก้ไขโครงการ 
เนื่องจากไม่ถูกต้อง ผิดหลักเกณฑ์ท าให้เกิดความสับสนในเรื่องของระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีไม่ชัดเจน และเรื่อง
การเบิกจ่ายต่างๆตามโครงการ  
นายดนัย  สารพฤกษ์             โดยสรุปประเด็นของคุณนิ่มอนงค์ ทีมพ่ีเล้ียงมีปัญหาเรื่องความไม่
กรรมการและเลขานุการ ชัดเจนของระเบียบ หลักเกณฑ์ในการเขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุน
งบประมาณ 
นายรัตน์ประกร ธนัทพวงเงินมาก   ในภาพรวมของแขวงนครพิงค์ จุดแข็งของแขวงนครพิงค์ในปี 2556 
หัวหน้าทีมแขวงนครพิงค์ ต้นเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม ได้จัดการประชุมประชาคมท้ัง 20 ชุมชน 
โดยการเชิญประธานชุมชน ประธานอสม. คณะท างานอสม.เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาในชุมชนเพื่อน ามา
เขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานปี 2555 เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
เอกสารการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ายานพาหนะ  จุดอ่อนของแขวงนครพิงค์ มีคณะท างานทีมทั้งหมด 4 ท่าน 
แต่มี 3 ท่านที่ดูแลจริงๆการดูแลชุมชนจึงไม่ทั่วถึง และปัญหาในการใช้คอมพิวเตอร์ไม่สามารถพิมพ์หรือปริ้น
งานได้ ต้องให้เจ้าหน้าที่ช่วยซ่ึงทางทีมแขวงนครพิงค์ไม่มีงบประมาณในการใช้กระดาษหรือหมึกพิมพ์ บางครั้ง
ต้องเบียดเบียนวัสดุอุปกรณ์ในกลุ่มงาน จึงอยากเสนอให้ทีมกลางช่วยสนับสนุนงบประมาณด้านนี้ด้วย และ
โครงการที่ชาวบ้านน าเสนอมา ได้รับการพิจารณาอนุมัติโครงการล่าช้าท าให้ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม
ลดลง ไม่ทราบด้วยเหตุผลใด ซ่ึงทางทีมพ่ีเล้ียงก็ล าบากใจในการชี้แจงกับทางชุมชน จึงขอฝากปัญหานี้แก่
คณะกรรมการช่วยพิจารณาด้วย 
นายดนัย  สารพฤกษ์             ขอบคุณคณะท างานที่ช่วยเสนอแนะข้อมูล  ในเรื่องการใช้วัสดุอุปกรณ์
กรรมการและเลขานุการ คอมพิวเตอร์ และกระดาษส าหรับพิมพ์งาน สามารถขอสนับสนุนได้ที่
ส านักงานกองทุนฯ ท้ังเครื่องฉาย LCD ชุดเครื่องเสียง ล าโพงขยายเสียง กองทุนฯได้จัดซ้ือสามารถขอยืมใช้
ประโยชน์ได้ และโครงการที่ได้รับการอนุมัติช้าเกิดความผิดพลาดจากกองทุนฯเอง แต่สุดท้ายแล้วก็อยู่ที่
ดุลพินิจของคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆด้วย ขอเชิญทีมต่อไป 
นางจารุวรรณ ศรีสกุล เรื่องการเขียนโครงการในการขอสนับสนุนงบประมาณควรจะอ้างอิง
หัวหน้าทีมแขวงศรีวิชัย ระเบียบจากทางราชการเพื่อให้สามารถจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง 
และควรมีการวางแผนการด าเนินงานทั้งปีงบประมาณ เพราะท่ีผ่านมาการขอเสนองบประมาณมาขอประมาณ
กลางปีงบประมาณ และต้องรอเวลาการเปิดประชุมคณะกรรมการ ท าให้พิจารณาโครงการล่าช้า ซ่ึงโครงการ
เหล่านี้จะมีดัชนีชีวัด ถ้าระยะเวลาส้ันเกินไปจะไม่สามารถวัดผลประเมินผลได้ แต่ถ้าเรามีการจัดประชุมเพื่อ
วางแผนงาน/โครงการ การใช้งบประมาณเพ่ือให้ชาวบ้านเสนอของบประมาณตามจ านวนเงินก็จะท าให้สามารถ
วางแผนการด าเนินงานให้ชัดเจนและรวดเร็วขึ้นและหากมีงบประมาณคงเหลือก็ยังสามารถให้ชาวบ้านที่ยัง
ไม่ได้เขียนโครงการ เขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณต่อได้ ซ่ึงจะท าให้ชาวบ้านมีระยะเวลาในการ
ด าเนินงานมากขึ้นและเจ้าหน้าที่ไม่ต้องท างานซ้ าซ้อนอยู่ตลอดเวลา และเรื่องระเบียบการเบิกจ่ายค่าพาหนะ ค่า
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ขอให้อ้างอิงระเบียบการเบิกจ่ายทางราชการเพื่อให้เกิดความชัดเจนและไม่สับสน และการ
พิจารณาการเขียนและน าเสนอโครงการของชุมชนขอให้สิทธ์ิกับทางพ่ีเล้ียงทีมแขวง เพราะถ้าเกิดปัญหาพี่เล้ียง
ทีมแขวงสามารถชี้แจงปัญหาได้ แต่ถ้าให้อภิสิทธ์ิคนอ่ืนตัดสินก็จะเกิดปัญหาความสับสนระหว่างเจ้าหน้าที่และ
ชาวบ้าน แต่ถ้าเห็นควรให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเห็นควรไม่เห็นควร ก็ควรมีแนวทางท่ีชัดเจนได้ในการ
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พิจารณาโครงการนั้น มิเช่นนั้นจะเกิดความสับสนว่าใครสามารถพิจารณาเห็นชอบไม่เห็นชอบโครงการ  และ
การแนะน าชาวบ้านให้เสนอโครงการหรือมีการเปิดให้เสนอโครงการเพิ่มเติมเห็นควรแจ้งให้ทางพี่เล้ียงทีม
แขวงทราบด้วย เนื่องจากชาวบ้านได้รับข้อมูลข่าวสารแล้วมาปรึกษาทีมพ่ีเล้ียงแต่ทีมพ่ีเล้ียงไม่ทราบเรื่องท าให้
ต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและเสียเวลาในการด าเนินการ  ในเรื่องระบบบริหารจัดการอยากให้มีงบประมาณ
สนับสนุนในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ให้แก่คณะทีมพี่เล้ียงด้วย และเรื่องสุดท้ายการให้ชาวบ้านเสนอแผนงาน/
โครงการ อยากให้ชาวบ้านที่มีปัญหาเกิดขึ้นในชุมชนเสนอปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างแท้จริงในชุมชน เพราะที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ต้องช่วยเขียนโครงการให้ชาวบ้านเนื่องจากชาวบ้านไม่มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน บางครั้ง
เจ้าหน้าที่ต้องลงไปด าเนินกิจกรรม/โครงการให้ชาวบ้านด้วยตัวเอง ซ่ึงขัดกับเป้าหมายของสปสช. ต้องการให้
ชาวบ้านมีส่วนร่วมในปัญหาและแก้ไขปัญหาของตนเองและตระหนักในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง  มิใช่
เจ้าหน้าที่ลงไป 
นายดนัย  สารพฤกษ์             เห็นด้วยที่มีการท าแผนการด าเนินกิจกรรม ทั้งปีงบประมาณเพ่ือให้ง่าย
กรรมการและเลขานุการ ต่อการวางแผนการใช้งบประมาณ  โดยให้มีการเสนอโครงการทั้ง 3 
ประเภทแล้วน าแผนงาน/โครงการนั้นเสนอให้ทางสปสช.เขต จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ช่วยกล่ันกรองโครงการที่
ถูกหลักเกณฑ์และไม่ถูกหลักเกณฑ์ หลังจากกล่ันกรองแผนงาน/โครงการแล้วมีบางโครงการที่ไม่ผ่านถูกตัด
งบประมาณ ท าให้งบประมาณเหลือและสามารถให้ทางชุมชนเสนอของบประมาณเข้ามาช่วงกลาง
ปีงบประมาณ และก็เห็นด้วยว่าอยากจะให้ประชาชนเป็นคนเริ่มรู้ปัญหา และเสนอปัญหาแต่การวางแผนการ
ด าเนินงานทั้งปี ประชาชนอาจไม่สามารถด าเนินการได้เองต้องให้ทีมพี่เล้ียงช่วยกระตุ้นและหาปัญหาให้
ชาวบ้าน เพ่ือให้ชาวบ้านเกิดองค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่ ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็น
โรคที่มีการระบาดหนักในปัจจุบัน เช่น โรคมือเท้าปาก โรคไข้เลือดออก โรคเรื้อรัง ปัญหาต่างด้าว ข้อมูลทาง
สถิติมีอยู่แต่จะท าอย่างไรให้ชาวบ้านเข้าใจและตระหนักถึงปัญหานั้น  ส่วนเรื่องปัญหาท่ีอนุมัติโครงการแล้ว
ได้รับเงินช้า เนื่องจากกระบวนการขั้นตอนในการด าเนินงานอ้างอิงตามระเบียบของทางราชการอาจท าให้เกิด
ความล่าช้า ซ่ึงบางโครงการต้องส ารองจ่ายไปก่อน ซ่ึงไม่ได้โทษเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่เพราะขั้นตอนมี
ความละเอียดซับซ้อน ในเรื่องนี้จะต้องมีการทบทวนและแก้ไขปัญหาต่อไป  และเรื่องการบริหารจัดการ ให้
อ้างอิงแนวทางการด าเนินงานกองทุนจากระเบียบคู่มือการปฏิบัติงานกองทุนฯระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ เล่มสีฟ้า 
ในเล่มนี้ให้ระบุการมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดระเบียบของกองทุนฯ การตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน การ
เบิกจ่ายเงินกองทุนฯ ตามหมวดหรือวัตถุประสงค์ และแนวทางการจัดท ารายงานทางการเงินบอกว่าให้
คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์หรืออัตราการเบิกจ่ายเองได้ หากไม่ก าหนดให้ใช้ระเบียบการเบิกจ่ายของทาง
ราชการโดยอนุโลม ซ่ึงบางกองทุนฯสับสนระหว่างให้ใช้ระเบียบทางราชการโดยอนุโลมกับให้ยึดระเบียบคู่มือ
การปฏิบัติงานกองทุนฯ(เล่มสีฟ้า) เพราะกองทุนฯกลัวส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้วปฏิบัติไม่
ถูกต้อง ทางส านักงานส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ท าหนังสือตอบกลับมา ให้ยึดคู่มือปฏิบัติงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ิน(เล่มสีฟ้า)เป็นหลัก ในการด าเนินงาน  ในเรื่องของการเห็นชอบไม่
เห็นชอบโครงการให้อ านาจคณะทีมพี่เล้ียงแขวงในการตัดสินใจ แต่คณะทีมแขวงจะดูในเรื่องระเบียบการ
เบิกจ่ายให้ถูกต้องชัดเจน หรือดูความเหมาะสมของการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้งบประมาณกระจายเท่ากันทุก
แขวง ส่วนปัญหาของทีมพ่ีเล้ียงท่ีไม่ทราบว่าคณะท างานกลางได้ช่วยชาวบ้านด าเนินโครงการ เป็นปัญหาและ
ช่องว่างระหว่างทีมพ่ีเล้ียงขอให้มีการปรับปรุงให้มีการประชุมคณะท างานเป็นประจ าทุกเดือน และงบประมาณ
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ในการสนับสนุนทีมพี่เล้ียงเรื่องการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สามารถขอเบิกงบประมาณในส่วนของ
โครงการบริหารจัดการได้เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการ
ประชุม ประชาคมโครงการต่างๆในชุมชน  
นางสาวสุรีรัตน์  ตรีมรรคา       ขอบคุณคณะท างานทุกท่านที่ได้น าเสนอข้อมูล และได้ทราบปัญหา  

ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ  เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการท าโครงการของชุมชน เพราะไม่ได้มีการ
จัดท าแผนสุขภาพชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่ และจากที่ได้ประสานงานกับส านักงานหลักประกันสุขภาพ
จังหวัดเชียงใหม่ ประสานกับคุณประมวลก็ทราบว่าได้ขอให้กองทุนฯจัดท าแผนงานให้คุณประมวลช่วยคัด
กรอง และให้ข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้และ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่เรียกงบประมาณคืน ซ่ึงเป็นความหวังดีของทางสปสช.เขตจังหวัดเชียงใหม่ต่อ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ แต่เป็นเรื่องท่ีไม่ถูกต้องเพราะทางคุณประมวล ปาละก้อน ไม่
มีอ านาจในการพิจารณาแก้ไขโครงการ ซ่ึงได้เชิญคุณประมวล ปาละก้อนเข้าร่วมประชุมในการประชุมภาคี ทาง
คุณประมวล ปาละก้อน ทราบเรื่องนี้แล้วและในปีงบประมาณ 2557 ก็ไม่สามารถช่วยตรวจสอบโครงการของ
กองทุนฯได้ ส่วนเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ถ้าทางกองทุน
ฯได้โอนเงินงบประมาณสมทบอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจ านวนประชากรที่ทางสปสช.ก าหนดและได้แจ้งการโอน
งบประมาณสมทบเรียบร้อยแล้ว ทางส านักงาน              กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ก็จะ
โอนงบประมาณตามอัตราหัวประชากรคนละ            40 บาท โอนเข้าบัญชีของกองทุนฯตามล าดับ วันนี้อยาก
ให้คณะท างานที่ได้มาประชุมหาข้อสรุปในการด าเนินงาน และบางประเด็นที่คณะท างานสอบถามท่านเลขา
คณะกรรมการก็ตอบแทรกเลยซ่ึงบางประเด็นควรชี้แจง และไม่ควรชี้แจงควรเป็นไปในทิศทางใดมีเปล่ียนให้
แขวงน าเสนอโครงการให้คณะกรรมการทราบหรืออยากให้ผ่านคณะท างานทีมกลางเหมือนเดิมและอยากให้คิด
นอกกรอบมากขึ้น เสียดายท่ีคณะทีมแขวงเม็งรายไม่ได้เข้าประชุมเพราะอยากฟังความคิดเห็นจากแขวงเม็งราย  
นายดนัย  สารพฤกษ์             ขอโทษด้วยที่บางประเด็นไม่ควรชี้แจงค าถามแต่ได้ชี้แจงไป แต่บาง
กรรมการและเลขานุการ ประเด็นสามารถชี้แจงได้ ก็อยากอธิบายเพื่อให้คลายข้อสงสัยทั้งเรื่องของ
งบประมาณและการเบิกจ่าย  เรียนเชิญคุณหมอฉัตรพงศ์ ชื่นสุวรรณกุล รายงานปัญหาและอุปสรรคของทีม
โรงพยาบาล 
นายฉัตรพงศ์ ช่ืนสุวรรณกุล เป็นทีมเกี่ยวกับโรงพยาบาล ปัญหาส่วนใหญ่ คือโครงการที่น าเสนอ
ซ้ าซ้อนหัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข กับงานหลักที่โรงพยาบาลต้องรับผิดชอบ โครงการส่วนใหญ่ไม่ได้มี
การวางแผนหรือจัดท าแผนงาน เป็นโครงการลักษณะโครงการส าเร็จรูป น าเสนอเข้ามาทางทีมโรงพยาบาล
ช่วยกันตรวจสอบแล้วก็น าเสนอโครงการให้ทีมกลางน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารต่อไป ข้อมูลหลักๆ
คือคณะท างานทีมกลางควรมีการวางแผนในเรื่องหลักๆ อย่างปัญหาโรคไข้เลือดออก หรือปัญหาเรื่องอาหาร
ทอดที่ขายหน้าโรงเรียนหรือสถานศึกษาอยากให้มีการน าเสนอโครงการประเภทนี้ เพราะการรับประทานอาหาร
ประเภทนี้แม้จะรับประทานในเด็กที่ยังไม่เส่ียงต่อการเป็นโรค แต่ถ้ารับประทานมากเกินไปและไขมันสะสมใน
ร่างกายมากเกินไปก็จะส่งผลต่อปัญหาสุขภาพในอนาคตได้ 
นายดนัย  สารพฤกษ์             ขอบคุณหมอที่น าเสนอและให้ข้อเสนอแนะ การดูแลพื้นที่ประเภทวัด 
กรรมการและเลขานุการ โรงเรียนหรือสถานศึกษา และที่สาธารณะต่างๆ ก็ยังไม่ได้ก าหนดให้เป็น
หน้าที่ของทีมใด แต่ควรที่จะมีทีมดูแลด้วย มีคณะท างานท่านใดอยากน าเสนอเพิ่มเติม เรียนเชิญ 
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นางนิ่มอนงค์  นาควัชระ การท างานของท่านเลขาคณะกรรมการ และคุณศรัณยา คณะท างาน
หัวหน้าทีมแขวงกาวิละ ทีมกลาง ส่งผลให้เกิดปัญหา ยกตัวอย่างวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ประชุมครั้ง
ที่ 5/56 มีโครงการที่ไม่ควรได้รับการพิจารณาก็น าเข้าที่ประชุมและชี้แจงให้คณะกรรมการทราบโดยให้
คณะท างานทีมแขวงท่ีผ่านโครงการนี้น าโครงการกลับไปแก้ไขเพราะเนื้อหาไม่ถูกต้อง โดยโทษว่าเจ้าหน้าที่ทีม
แขวงไม่ตรวจสอบโครงการก่อนน าเสนอคณะท างานกลาง 
นายดนัย  สารพฤกษ์             ขอโทษทีมพี่เล้ียงด้วย ซ่ึงยังอยากให้ทีมพี่เล้ียงช่วยคัดกรองโครงการ
กรรมการและเลขานุการ ก่อนน าเสนอเข้าท่ีประชุม เนื่องจากวันที่ประชุมในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 
นั้นเป็นโครงการเพาะเห็ด ซ่ึงรายละเอียดของโครงการเป็นการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซ่ึงเกี่ยวกับการเกษตรมากกว่า
การส่งเสริมสุขภาพ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้คณะกรรมการฟังและพิจารณา โดยยังไม่ได้ดูรายละเอียดโครงการ
ก่อนจึงไม่ทราบข้อมูลเบื้องต้นจากทีมแขวง เรียนเชิญ 
นางสาวสุรีรัตน์  ตรีมรรคา       เนื่องจากวันนั้นได้ร่วมอภิปรายในประเด็นนี้ด้วย แต่เอกสารรายงาน ผู้แทน

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ  การประชุมไม่ได้บันทึกการแสดงความคิดเห็นรายละเอียดประเด็นนี้ ซ่ึงเป็น
เรื่องท่ีส าคัญมากเพราะหากมีข้อสงสัยเราสามารถตรวจสอบข้อมูลและสามารถอธิบายเหตุผลในการพิจารณา
โครงการในรายงานการประชุมได้ เคยได้อภิปรายว่าโครงการที่ท่านหัวหน้าทีมเสนอ น่าสนใจแต่ถ้ามีแผน
รองรับ เพราะสุขภาวะชุมชนไม่ได้เป็นเรื่องของการป้องกันโรค ควบคุมโรคเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงการ
ส่งเสริม หนุนเสริมท้ังสภาวะแวดล้อม แต่พอไม่ได้ถูกบันทึกในรายงานการประชุมท าให้หลงลืมไป ซ่ึงท่ี
หัวหน้าทีมกล่าวถึงว่าโครงการเหล่านี้ถ้ามีแผนรองรับสามารถด าเนินการได้เพียงแต่ให้ดูรายละเอียดการจัดซ้ือ
ของโครงการว่าสามารถอนุมัติได้หรือไม่ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีกองทุนฯได้ประกาศไว้ เป็นเรื่องท่ีหัวหน้าทีม
รับทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว 
นายดนัย  สารพฤกษ์             เอกสารรายงานประชุมในครั้งนี้ เป็นเอกสารการประชุมครั้งที่ กรรมการ
และเลขานุการ 4/2556 ไม่ใช่เอกสารการประชุมครั้งที่5/2556 ที่คุณสุรีรัตน์ กล่าวถึงยัง
ไม่ได้ด าเนินการถอดเทปรายงานการประชุม ขอให้ทางธุรการกองทุนฯ จัดท ารายงานการประชุมแล้วน าเสนอ
เข้าท่ีประชุมครั้งต่อไป  ส่วนเรื่องการพิจารณาโครงการโดยให้น าเสนอโครงการทั้งหมดให้คณะกรรมการ
พิจารณาในที่ประชุมทุกโครงการ แล้วคณะท างานหรือทีมพี่เล้ียงไม่ได้ช่วยกล่ันกรองเลยหรือไม่ อยากให้
ช่วยกันหารือ 
นางจารุวรรณ ศรีสกุล ขอเสนอให้ทีมคณะท างานแต่ละแขวงช่วยชาวบ้านในการคิดโครงการ 
หัวหน้าทีมแขวงศรีวิชัย จัดท าโครงการ หลังจากได้โครงการเรียบร้อยแล้ว อยากให้มีคณะท างาน
อีกหนึ่งชุดท าหน้าที่กล่ันกรองโครงการทุกโครงการจากทีมพี่เล้ียงท้ัง 4 แขวง ก่อนน าเข้าคณะกรรมการชุดใหญ่ 
เห็นจากหลายกองทุนฯได้ด าเนินการแบบนี้ 
 
นายดนัย  สารพฤกษ์             ประเด็นนี้เคยตกลงกันแล้วมีมติว่า โครงการให้ทีมพี่เล้ียงช่วยดูและ
กรรมการและเลขานุการ กล่ันกรองถ้าคิดว่าไม่มีปัญหาสามารถน าเสนอเข้าท่ีประชุมได้ แต่ถ้าไม่
แน่ใจว่าโครงการนี้สามารถด าเนินการได้หรือไม่ก็ให้คณะท างานทีมกลางช่วยตรวจสอบและกล่ันกรองก่อน
น าเข้าเสนอประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบและไม่เห็นชอบโครงการ และถ้าท่าน
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คณะกรรมการท่านใดมีข้อสงสัยอยากสอบถาม ก็สามารถสอบถามข้อมูลที่ทีมพ่ีเล้ียงได้เลย ซ่ึงสอดคล้องกับท่ี
คุณจารุวรรรณ ศรีสกุล น าเสนอ 
นางนิ่มอนงค์  นาควัชระ ขอเสนอว่าให้น าโครงการทุกโครงการน าเสนอในที่ประชุม 
หัวหน้าทีมแขวงกาวิละ คณะกรรมการบริหารเพื่อให้ช่วยกันกล่ันกรองและตรวจสอบ และ
รับผิดชอบร่วมกัน เพราะเวลามีปัญหาเกิดขึ้นจะได้ไม่กล่าวโทษทีมพี่เล้ียงให้รับผิดชอบอย่างเดียว 
นางสาวสุรีรัตน์  ตรีมรรคา       ถ้าเป็นเช่นนั้นควรยกประเด็นเรื่องการกล่ันกรองโครงการมาพิจารณา 
ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ  เป็นประเด็นส าคัญ เนื่องจากมีความคิดเห็นว่าเป็นแนวทางในการท างาน 
ทีมพี่เล้ียงน่าจะมีบทบาทในด้านการสนับสนุนให้เกิดโครงการที่ดีมากกว่าบทบาทการกล่ันกรองโครงการ 
เพราะไม่สามารถกล่ันกรองได้ถ้ากล่ันกรองโครงการทีมพี่เล้ียงก็จะรับผิดชอบมากเกินไป ทีมพ่ีเล้ียงสามารถ
แสดงความคิดเห็นโดยท าบันทึกสรุปผลการพิจารณาโครงการเพื่อให้คณะท างานกลางทราบถึงโครงการเพื่อ
น าเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการจะได้เห็นบันทึกสรุปโครงการของทีมพ่ีเล้ียงเพื่อให้ง่ายต่อ
การพิจารณาอนุมัติโครงการหรือแก้ไขรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ีสามารถปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง สรุปแล้วคิดว่าควรจะผ่านคณะท างานทีมพี่เล้ียงหรือทีมแขวง ซ่ึงมีบทบาทสนับสนุน หนุนเสริมให้
ความเห็นซ่ึงความเห็นของคณะทีมพี่เล้ียงส าคัญมาก  
นายทรัพย์   สิมะวงศ์ มีความเห็นว่าประเด็นที่ 1 มุมมองภาพรวมของกองทุนหลักประกัน สสอ.
เมืองเชียงใหม่ สุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นกองทุนฯที่มีความน่าเช่ือถือ  มีการ
จัดเตรียมเอกสารที่ชัดเจนดีเยี่ยม ขอชื่นชม และคณะทีมพี่เล้ียงท าหน้าที่ตรวจสอบ กล่ันกรองและให้
ข้อเสนอแนะแก่ชุมชน ซ่ึงของกองทุนฯอ่ืนเป็นลักษณะการตั้งคณะอนุกรรมการ ตรวจสอบ แต่มีความเป็นห่วง
ในเรื่องของลักษณะโครงการที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของสปสช.ทุกข้อ คิดว่าอยากให้การด าเนินงานในปี
ต่อไปให้ท าโครงการที่ตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง และเรื่องการติดตามการด าเนิน
โครงการที่หลายท่านได้แสดงความคิดเห็นในการน าเสนอโครงการของชุมชนโดยผู้แทนชุมชนไม่ได้น าปัญหา
ในชุมชนที่แท้จริงมาเขียนโครงการท าให้เกิดการไม่มีส่วนร่วมของชุมชนมากนัก แต่ถ้าเรามีการวางแผนงาน
ยุทธศาสตร์รวมโดยอ้างอิง ข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล ท าเป็นกรอบงานเบ้ืองต้นโดยดูปัญหาและน ามาจัดท า
เป็นแผนงาน/โครงการ  และในเรื่องการตัดสินพิจารณาอนุมัติโครงการ โดยยึดเสียงข้างมากเป็นส่วนใหญ่ท าให้
ผ่านการพิจารณาโครงการ อยากให้พิจารณาในเรื่องนี้ด้วย และเรื่องบทบาทของคณะกรรมการหรือทีมงาน เห็น
ว่าคณะกรรมการของกองทุนฯมีการเข้าร่วมประชุมค่อนข้างมาก ส่วนการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการมี
ส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด แต่อยากให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมมากที่สุดในเรื่องนี้ 
นายดนัย  สารพฤกษ์             เห็นควรในเรื่องของการมีส่วนร่วมจากการพิจารณาโครงการทั้ง 78 
กรรมการและเลขานุการ โครงการ อยากเรียนเชิญให้ทางคณะกรรมการร่วมกิจกรรมที่ทางชุมชน
ได้รับการสนับสุนนงบประมาณ เพื่อให้เล็งเห็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและร่วมเป็นเจ้าของ
งบประมาณที่สนับสนุนให้ชุมชนด้วย และเรื่องการติดตามการด าเนินกิจกรรมของชุมชนต้องมีค่าใช้จ่าย เช่นค่า
น้ ามันรถ ขอเสนอว่าในปีต่อไปจะปรึกษาธุรการเรื่องระเบียบในการเบิกจ่าย ถ้าสามารถด าเนินการได้จะเป็นการ
อ านวยความสะดวกให้คณะกรรมการในปีต่อไป 
นางสุพินดา   สุทธิสันต์ชาญชัย ขอเสนอให้มีคณะกรรมการคัดกรองโครงการก่อนน าเสนอเข้าท่ีประชุม 

หน.หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.ช้างเผือก (แทน)  คณะกรรมการ เพราะถ้าน าโครงการมาพิจารณาท้ังหมด จะเสียเวลามาก 
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นายดนัย  สารพฤกษ์             ปัจจุบันเราได้ด าเนินการอยู่ แต่ในปี 2557 จะหาแนวทางในการ กรรมการ
และเลขานุการ ด าเนินงานให้ชัดเจนต่อไปเนื่องจากพื้นที่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มี
จ านวน 95 ชุมชน เลยต้องมีการแบ่งเจ้าหน้าที่เป็นทีมแขวง ท้ังหมด 4 แขวงเพื่อช่วยดูแลชุมชนให้ทั่วถึง และ
หลังจากที่ได้ไปประชุมจากจังหวัดการอนุมัติงบประมาณต่อรายหัวประชากรจากเดิม 40 บาทเพิ่มเป็น 45 บาท 
นางนิดา   ปินตาดง มีความคิดเห็นควรมีคณะกรรมการกล่ันกรองโครงการก่อนน าเสนอในหน.

หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.รวมแพทย์ (แทน)  ท่ีประชุม และขอให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมโครงการที่จะให้พิจารณา
เร็วขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากส่งเอกสารในเวลากระชั้นชิด ท าให้คณะกรรมการไม่สามารถทบทวนก่อนเข้าประชุมได้  
นายสุเวช   สุภาษิต ปัญหาต่างๆในชุมชนมีเป็นจ านวนมาก  หลังจากที่ได้ประชุมจัดท า ผู้แทน
ชุมชนแขวงกาวิละ แผนพัฒนาที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ในปี 2555 ซ่ึงเป็นการประชุมจัดท า
แผนงาน/โครงการในปี 2556 เนื่องจากตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการชุดเดิมซ่ึงหมดวาระ และมีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ ซ่ึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมจัดท าแผนงาน/โครงการ ท าให้ไม่ทราบถึงปัญหา เมื่อไม่
ทราบปัญหาทางทีมพ่ีเล้ียงไปสอบถามจึงตอบไม่ได้ ขอน าเสนอว่าก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการขอให้
ทีมพี่เล้ียงนัดประชุมนอกรอบ เพื่อเสนอแนะให้ทางชุมชนแก้ไขก่อน เพราะบางชุมชนถูกแก้ไขรายละเอียดของ
โครงการ ท าให้เกิดความท้อใจ ไม่อยากท าโครงการต่อ และถ้ามีการประชุมขอให้จัดประชุมโดยมีประธาน
ชุมชน ประธานอสม.และคนในชุมชนร่วมกันประชุมด้วยเพื่อทราบถึงปัญหาของคนในชุมชนและหาแนว
ทางแก้ไขได้อย่างถูกต้อง  
น.ส.สุรภี   อินทสังข์ ขอเสนอให้ขยายระยะเวลาการด าเนินงานให้มากขึ้นจากเดิม 1 เดือน เป็น 
อาสาสมัครสาธารณสุขฯ 2 เดือน  เพราะบางท่านรีบสรุปเล่มรายงานโดยที่ยังไม่ได้ให้คณะท างาน
ตรวจสอบท าให้ต้องแก้ไขโครงการ  
นายดนัย  สารพฤกษ์             ให้ขยายระเวลาในการด าเนินงานหลังจากส้ินสุดการด าเนินงานตั้งแต่
กรรมการและเลขานุการ ได้รับอนุมัติโครงการในบันทึกข้อตกลง MOU จาก 1 เดือน ให้ขยาย          
ระยะเวลา เป็น 2 เดือน จากการประชุมครั้งนี้สามารถสรุปได้หลายประเด็น เรียนเชิญคุณสุรีรัตน์ ช่วยหาแนวทาง
ความเป็นไปได้ในของการด าเนินโครงการจากท่านคณะท างานทั้งหลายได้เสนอความคิดเห็นดังกล่าว  
 
 
 
นางสาวสุรีรัตน์  ตรีมรรคา       หลังจากที่ได้ฟังคณะท างานเสนอแล้ว สรุปได้ว่าเรายังไม่ได้จัดท าแผน
ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ   สุขภาพชุมชน ซ่ึงไม่ได้กล่าวถึงแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เพราะ
รายละเอียดเยอะ และกระบวนการท าต้องใช้ภาคทุกภาคส่วนในการด าเนินงาน ไม่ใช่องค์กรภาคท้องถ่ินอย่าง
เดียว เห็นควรจัดท าแผนสุขภาพชุมชนของเทศบาลนครเชียงใหม่ให้เป็นแผนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วมโดย
อ้างอิงคู่มือการปฏิบัติงานกองทุนฯ (เล่มสีฟ้า) เป็นหลัก โดยสามารถใช้งบประมาณในหมวดการบริหารจัดหาร
ประเภทท่ี 4  ถ้าจะมีแผนสุขภาพชุมชนโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคี ท้ังภาคประชาชน ภาคองค์กรปฏิบัติการ ภาคี
หน่วยบริการ โรงพยาบาลหรือ รพสต. ภาคีขององค์กรวิชาการ รวมท้ังองค์กรภาคเอกชน มาวางแผนการ
ด าเนินงานร่วมกัน วัตถุประสงค์คือเพื่อให้เกิดแผนสุขภาพชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เป็นวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการ เป้าหมายที่ต้องบรรลุ คือ 1.ได้แผนสุขภาพ 2.คณะกรรมการคณะท างานได้พัฒนาศักยภาพ 3. 
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โครงการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสอดรับกับแผนสุขภาพชุมชน         กลยุทธ์ที่ส าคัญในการได้แผนสุขภาพ
ชุมชนมี 3 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน            กลยุทธ์การส่งเสริมศักยภาพโดยการ
ปฏิบัติงานจริง “On the job Training” ใช้ค านี้เพราะ แผนนี้น่าจะด าเนินการได้และอ้างอิงแผนได้ ไม่ใช้ประชุม
อย่างเดียวแล้วด าเนินการได้ สามารถทดลองปฏิบัติงานได้จริง กลยุทธ์ที่ส าคัญคือการรณรงค์ทางสังคม การ
รณรงค์คือต้องมีการส่ือสารสาธารณะให้คนสังคมได้เข้าใจว่านี่คือปฏิบัติการของกองทุนฯ และประชาชนต้องมี
ความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ ต้องเข้าใจร่วมกันว่าเงิน 40 บาทคือเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้กับประชาชนในการ
รักษาพยาบาลอยู่ 2,000-3,000 บาท และมีงบประมาณในการสนับสนุนให้ประชาชนบริหารจัดการด้วยตนเอง
ร่วมกับองค์กรท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นตัวแทนของประชาชนในอีกรูปแบบหนึ่ง เพราะฉะนั้นงานรณรงค์นี้จะท าให้
ประชาชนเข้าใจ ตระหนักและการมีส่วนร่วมท่ีจะเข้ามาด าเนินกิจกรรมในกองทุนฯ กลุ่มเป้าหมายมี 2 กลุ่ม
ได้แก่ คณะกรรมการบริหารคณะท างานกองทุนฯและประชาชน ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มภาคีอ่ืนๆ คือหน่วย
บริการในพื้นที่ นักวิชาการ องค์การสาธารณประโยชน์ NGOs (Non Govermental Oganizations) ฯลฯ ต้องมอง
ออกไปในภาพกว้างๆ  ตัวชี้วัดที่ส าคัญว่าท าแล้วจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายหรือไม่ คือ แผนสุขภาพ
ชุมชนระยะ 1 ปี หรือระยะเวลา 3 ปี ร้อยละ 80 ของคณะกรรมการสามารถเขียนแผนงานสุขภาพชุมชนได้ ร้อย
ละ 70              ของโครงการที่น าเสนอเข้ามาให้สอดรับกับแผนการด าเนินงานด้านสุขภาพ ร้อยละ 80 ของ
โครงการที่ได้รับการอนุมัติด าเนินงานตามโครงการได้อย่างถูกต้อง ท้ังหมดนี้เป็นตัวชี้วัดในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ขอเสนอกระบวนการท างาน ข้อแรก ควรมีการจัดตั้งคณะท างานโครงการ ประกอบด้วยตัวแทน
คณะกรรมการบริหาร ตัวแทนคณะท างานหรือทีมพี่เล้ียง ไม่เกิน 6 คน เพ่ือร่วมกันออกแบบโครงการ          เป็น
คณะกรรมการที่คล่องตัว มีองค์ประกอบครบถ้วน เพ่ือสามารถขับเคล่ือนโครงการนี้ได้อย่างสมบูรณ์ โดยให้
เลขานุการคณะกรรมการบริหารท าหน้าที่คณะท างานร่วมด้วย ข้อสอง เสนอให้คณะท างานโครงการช่วย
ด าเนินการขับเคล่ือนโครงการต่างๆที่เกิดขึ้น โดยมีการประชุมคณะท างานอย่างน้อย 4 ครั้ง โดยให้คณะท างาน
โครงการ วางแผนการด าเนินโครงการทบทวนและจัดโครงสร้าง ตามที่ท่านผอ.ดนัย          ได้น าเสนอเกี่ยวกับ
โครงสร้างของกองทุนฯ ท่ีมีการแบ่งความรับผิดชอบออกเป็นทีมแขวง อยากให้ทบทวนถึงองค์ประกอบสัดส่วน
ของโครงสร้างมีความเหมาะสมหรือไม่ การมีส่วนร่วมของประชาชนมากน้อยแค่ไหน กลยุทธ์ของเราควรจะ
เน้นเรื่องการส่ือสารประชาสัมพันธ์ในส่วนของภาคประชาชน เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในคณะท างาน ได้เรียนรู้
และวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน จะช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เข้าใจกองทุนฯและสามารถท าให้กองทุนฯ
เป็นที่รู้จักได้ ข้อสาม ควรมีการวางแผนสุขภาพชุมชน ซ่ึงมีวิทยากรที่สามารถให้ความรู้ในเรื่องนี้ได้คือ ท่านดร.
ทรงยศ ค าชัย อยู่ที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และมีหลายทีมม่ีมีประสิทธิภาพ หรือจะเป็นวิทยากร
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีมของสสอ. หรือทีมของภาค NGO ซ่ึงท าเรื่องแผนมาโดยตลอด และมอบหน้าที่ใน
การคัดเลือกวิทยากรให้แก่คณะท างาน  ขอเสนอให้จัดท าแผนสุขภาพชุมชนโดยแบ่งออกเป็นทีมแขวง ให้
คณะท างานแขวงลงไปในพื้นที่หาปัญหาของตนเองให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในปัญหาด้านสุขภาพ ให้มอง
โดยภาพรวมของชุมชน สุขภาวะชุมชน ด้านอาหารที่เป็นของทอด ภาวะด้านอุบัติเหตุ ความมั่นคงสามารถจัดท า
โครงการได้ทุกด้าน การวางแผนสุขภาพควรวางแผนใหญ่ สามารถจัดล าดับความส าคัญของแผนได้ อย่างเช่น
ปัญหาโรคไข้เลือดออกซ่ึงเป็นโรคระบาดตามสภาพฤดูกาล ควรจะมีการวางแผนโครงการเรื่องโรคตามฤดูกาล
ล่วงหน้าไม่ควรจะทับซ้อนกับงานแผนงานโครงการส่งเสริมและป้องกันโรค พอได้แผนงาน/โครงการของแต่
ละแขวงแล้วให้จัดประชุมท้ังหมด 4 แขวง เพื่อรวบรวมแผนงานโครงการแล้วน ามาบูรณการให้เกิดแผนรวม
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ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ และเกิดแผนระยะเวลา 3 ปี มองในภาพรวมที่ประชาชน
จะสามารถดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไร หลังจากได้แผน 3 ปีแล้วให้ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการด าเนิน
แผนงาน / โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยให้กระจายแผนของแต่ละแขวงออกเป็น 2-3 แผนงาน/
โครงการ ต่อแขวงท้ังปัญหาด้านสุขภาวะ สุขภาพหรือด้านอุบัติเหตุ ด้านส่ิงแวดล้อม และในปีงบประมาณ 2557 
เราจะด าเนินกิจกรรมให้สอดรับกับแผนงาน/โครงการที่แต่ละแขวงน าเสนอมา  โดยคณะกรรมการบริหารได้
เห็นและพิจารณาโครงการทุกโครงการด้วย และควรตั้งคณะท างาน ติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้วย  และ
การวางแผนการท างานโดยภาคภาคีหลายๆฝ่ายทั้งหน่วยวิชาการของโรงพยาบาล ทีมวิชาการของภาครัฐบาล
และภาคเอกชนจะท าให้เทศบาลนครเชียงใหม่ได้แผนสุขภาพชุมชน ที่มาจากการมีส่วนร่วมใช้เป็นทิศทางใน
การด าเนินงานต่อไป งบประมาณเป็นตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามโครงการ ไม่ต้องน าเสนอมา ขอเสนอ
หลักเกณฑ์ไว้เพียงเท่านี้ 
นายดนัย  สารพฤกษ์             หลังจากที่ได้ฟังคณะกรรมการเสนอก็มองเห็นองค์ประกอบการ กรรมการ
และเลขานุการ   ด าเนินงานโดยรวมมีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้น สามารถตอบ
วาระที่ 4 ได้ทุกข้อ ไม่ว่าจะเป็นแผนการด าเนินงาน แผนพัฒนาบุคลากร จนถึงการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน ตัวอย่างโครงสร้างท่ีคุณสุรีรัตน์เสนอถือว่าเป็นเรื่องท่ีดี การที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมถือว่าเป็น
เรื่องท่ีดี ท าให้มีโครงการที่หลากหลายเพราะชาวบ้านเป็นผู้น าเสนอปัญหาแล้วน ามาเขียนแผนงาน/โครงการ ท า
ให้สามารถสนับสนุนงบประมาณตรงตามปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริง ปัญหามาจากชุมชนจริง           ช่วงระยะเวลา
ด าเนินการที่น าเสนอมาเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน เป็นช่วงต้นปีงบประมาณ 2557 แต่งบประมาณในปี 
2556 ที่คงเหลืออยู่ สามารถเสนอโครงการเพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการท าแผนงาน/โครงการ แผนพัฒนาทั้ง
บุคลากรและแกนน าภาคประชาชน  
นางนิ่มอนงค์  นาควัชระ ขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาบุคลากร อยากให้มีหัวข้อการอบรมที่
หัวหน้าทีมแขวงกาวิละ เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ในการช่วยชุมชนเขียนโครงการ  ทั้งในเรื่อง
ระเบียบและกฎเกณฑ์ในการเบิกจ่ายด้วย 
นายทรัพย์   สิมะวงศ์ เห็นด้วยในข้อเสนอของคุณสุรีรัตน์ที่ต้องการให้ภาคประชาชนเข้ามามี
สสอ.เมืองเชียงใหม่ ส่วนร่วมในการเป็นคณะท างาน ซ่ึงเป็นหัวใจหลักของกองทุนฯ ในส่วน
ภาครวมของการบริหารจัดการกองทุนฯ ซ่ึงกองทุนฯเทศบาลเป็นกองทุนฯที่ใหญ่ งบประมาณที่ได้รับการ
สนับสนุนมาก และเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบก็มากพอสมควร จึงอยากให้กองทุนฯได้เป็นตัวอย่างส าหรับกองทุนฯ
อ่ืนๆ การพัฒนาทีมพี่เล้ียงควรให้ความส าคัญเพราะเป็นทีมที่ขับเคล่ือนโครงการ ถ้าเข้าใจในเรื่องระเบียบและ
หลักเกณฑ์ต่างๆร่วมกันก็จะเป็นบุคลากรที่มีความเข้มแข็งมาก และเรื่องการจัดท าแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ได้
เคยไปศึกษาในหลายพื้นที่ โดยส่วนตัวแล้วเห็นว่าเป็นการท าแผนที่ท าได้ยาก เพราะเคยไปฟังอาจารย์อมร 
บรรยายประมาณ 3-4 วันก็ยังไม่เข้าใจ แต่ถ้าเราสามารถวิเคราะห์ปัญหา              ทราบปัญหา แล้วสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ ถือว่ากองทุนฯก็ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
นางสาวสุรีรัตน์  ตรีมรรคา       ควรจะเล่ียงค าว่าจัดท า “แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์” โดยใช้ค าว่า ผู้แทนศูนย์

ประสานงานหลักประกันสุขภาพ  “แผนสุขภาพชุมชน”  จะเป็นเรื่องท่ีใกล้ตัวและสามารถปฏิบัติได้เพราะเราเป็นผู้
ปฏิบัติ ถ้าประชุมอบรมควรใช้วิทยากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่องแผนมาช่วยกัน เช่นคุณทรัพย์ สิมะวงค์และ
ตัวดิฉันเอง มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการท าแผนเป็นอย่างดี จากประสบการณ์ท างานที่ต้องน าเสนอขอ
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งบประมาณของตนเอง เห็นว่าควรที่จะหาวิทยากรที่เข้าใจความต้องการของกองทุนฯดีกว่า มิเช่นนั้นเราจะไม่ได้
ประโยชน์อะไรเลย และยังไม่สนับสนุนให้ไปดูงานควรจะท าแผนเรื่องนี้ให้เข้าใจพร้อมกันก่อน และเรียนคุณ
ทรัพย์อย่าเพิ่งคาดหวังในเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ต้องเป็นตัวอย่างให้แก่กองทุนฯ
อ่ืนๆ  
นายดนัย  สารพฤกษ์             วันนี้ขอให้เป็นเรื่องของการหาแนวทางในการด าเนินงานกองทุนฯใน
กรรมการและเลขานุการ   ปีงบประมาณต่อไป โดยไม่ต้องมติในที่ประชุม ส่วนหัวข้อการจัดท าแผน
ที่ทางเดินยุทธศาสตร์คงต้องท าเพื่อให้ผ่านหลักเกณฑ์ในการประเมินผลของสปสช. แต่ไม่ต้องลงข้อมูลที่ 
ขอฝากให้ทีมคณะท างานน าเรื่องนี้ไปสรุปแล้วน าเสนอเข้าในที่ประชุมต่อไป 
นางสาวสุรีรัตน์  ตรีมรรคา       ขอให้มีมติให้เห็นชอบเพื่อพัฒนาโครงการนี้แล้วน าข้อมูลมาเสนอในการ
ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ   ประชุมครั้งต่อไป ขอก าหนดกรอบงบประมาณในโครงการนี้ไว้ด้วย  
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเขียนแผนงาน/โครงการนี้ สามารถเขียนแผนงานโครงการได้ 
นายดนัย  สารพฤกษ์             ขอท่านประธานมีมติเห็นชอบโครงการนี้เพื่อให้คณะท างานได้น าเสนอ
กรรมการและเลขานุการ   ในการประชุมครั้งต่อไป  โดยขอให้เสนองบประมาณครั้งหน้าหลังจาก
ก าหนดกิจกรรม การด าเนินงานแล้ว 
นางสาวสุรีรัตน์  ตรีมรรคา       ขอเสนอให้ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งต่อไปเพื่อไม่ให้
ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ  การท าโครงการเกิดความล่าช้า 
นายดนัย  สารพฤกษ์             ขอก าหนดให้เป็นการประชุมคณะท างานก่อน 
กรรมการและเลขานุการ   
นางสาวสุรีรัตน์  ตรีมรรคา       ประชุมคณะท างานได้ แต่ขอให้ก าหนดการประชุมคณะกรรมการ  
ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ  บริหารครั้งต่อไป ขอให้ประชุมภายในเดือนกันยายน การท าโครงการ
เกิดความล่าช้า 
นายดนัย  สารพฤกษ์             ก าหนดประมาณ วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 09.3.0 – 
กรรมการและเลขานุการ   12.00 น.  
นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม ขอขอบคุณคณะกรรมทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมและเสนอข้อคิดเห็นใน
ประธาน วันนี้ ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีเป็นประโยชน์แก่กองทุนฯเป็นอย่างมาก  
 
ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองอื่น  ๆ
                                            ไม่มี 
 
 
ปิดประชุมเวลา ๑2.0๐ น. 

 
 

 (ลงช่ือ)..........................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
          (นายดนัย  สารพฤกษ์)  
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                                         ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข   
                                      เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

 
 
 

 
 (ลงช่ือ)...........................................................ผู้ตรวจสอบการประชุม   
              (นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม) 

                                                   รองนายกเทศมนตรี    
                                    รองประธานกรรมการบริหารกองทุนฯคนท่ี 1 

 
 
 
 
 


